

Thánh Lễ Nhận Giáo Vụ và Những Khoảnh Khắc Đáng Nhớ

Sáng ngày 05 tháng 11 năm 2024, Giáo xứ Từ Xá nổi bật với rất nhiều những sắc màu tươi vui của hoa, nến, cờ, băng rôn... Hòa với tâm tình phấn khởi và nô nức của mọi thành phần dân Chúa, chào đón Cha Sở mới Phêrô Trần Công Bằng.



Sau phần tiếp đón, là nghi thức bàn giao giữa Cha Quản Hạt – Cha Sở Mới – hai Cha Đại diện – và Hội đồng Mục vụ.



Tiếp theo là là những Nghi thức Tiếp nhận, Tuyên xưng Đức tin, Tuyên thệ Trung thành, các phần Diễn nghĩa, và Thánh lễ Tạ ơn.













Thánh lễ nhận Giáo vụ hôm nay với phần hướng ý cầu nguyện đặc biệt kính **Thánh Phêrô, vị thánh bổn mạng của Giáo xứ và của Cha Tân Chánh xứ.** Với tinh thần hiệp thông sâu sắc, cộng đoàn cùng dâng lên Chúa, qua Thánh Phêrô những lời cầu nguyện, mong ước một khởi đầu tốt lành và tràn đầy ân phúc cho vị chủ chăn mới.

Trong phần giảng lễ, **Cha Giuse Nguyễn Bá Long** chia sẻ những suy tư sâu sắc về vai trò của một linh mục chánh xứ trong việc dẫn dắt và nuôi dưỡng đời sống đức tin của cộng đoàn. Những lời giảng lễ của Cha Giuse không chỉ mang ý nghĩa khích lệ, mà còn như một lời nhắc nhở về trách nhiệm lớn lao và tình yêu thương mà một linh mục cần dành cho giáo dân của mình. Sự chia sẻ của Cha Giuse cũng khơi dậy ý thức và trách nhiệm tham gia của Giáo xứ đối với Cha Phêrô, người sẽ thực thi sứ vụ nơi Từ Xá.

Một phần đầy xúc động của Thánh lễ, là lúc **Cha Phêrô nhận những lời chia tay từ Hạt Cần Thơ.** Đại diện Hạt bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, nhấn mạnh những đóng góp không ngừng nghỉ của Cha Phêrô trong thời gian qua, đặc biệt là sự chăm sóc và hướng dẫn tận tụy của ngài tại nhiệm sở cũ. Bên cạnh tâm tình chia tay, là những lời chúc Cha khởi sự một hành trình mới, cho sứ vụ nhiều thành quả tại Giáo xứ Từ Xá.

Tiếp theo đó, **đại diện của Giáo dân Họ đạo Từ Xá đã gửi những lời chúc mừng,** bày tỏ niềm vui mừng được đón nhận một vị linh mục nhiệt thành và trẻ trung như Cha Phêrô. Những lời chúc từ Cộng đoàn Giáo dân thể hiện niềm hy vọng lớn lao vào một tương lai tươi sáng hơn, với sự hiện diện và đồng hành của ngài.

Trong phần đáp từ, Cha Phêrô đã phát biểu với giọng điệu chân thành và xúc động. Ngài tạ ơn Thiên Chúa đã cho ngài cơ hội được phục vụ tại Cần Thơ và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các vị Bề Trên, Quý Cha có liên hệ, và toàn thể Giáo dân đã yêu thương, cộng tác, đón nhận, và cầu nguyện cho ngài. **Cha Phêrô cam kết sẽ dốc toàn tâm toàn lực để xây dựng và phát triển Giáo xứ, hướng tới một đời sống đức tin vững mạnh và đầy tình yêu thương.**

Thánh lễ nhận Giáo vụ kết thúc với niềm vui và hy vọng lan tỏa trong lòng mọi người. Những lời cầu nguyện, những lời hứa trung thành, và tình yêu thương đã tạo nên một bầu không khí thiêng liêng, ấm áp, và tin tưởng.

Ngày 5 tháng 11 năm 2024 chắc chắn sẽ là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu đầy ý nghĩa cho cả Cha Phêrô và Cộng đoàn Giáo dân nơi đây. Với tất cả tình yêu thương và sự tận tụy, Cha Phêrô Trần Công Bằng sẽ tiếp tục sứ vụ cao quý của mình, dấn thân vào một hành trình mới, cùng với niềm tin mạnh mẽ rằng Thiên Chúa sẽ luôn đồng hành và nâng đỡ Cha trên từng bước đường phục vụ. **Chúc Cha Phêrô luôn là người lãnh đạo tận tâm, mang lại sự an lành, phát triển và thăng tiến cho Họ đạo Từ Xá.**